

ประจำวันที่ 20-26 มิถุนายน 2561

**“พาณิชย์” วอนเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว ให้รีบมาขึ้นทะเบียน พร้อมเตรียมเสนอ
มาตรการช่วยเหลือที่ประชุม นบข. ก.ค.61 นี้**

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวที่มีอยู่ประมาณ 4 ล้านครัวเรือน ให้รีบแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากปลูกข้าวไปแล้ว 15 วัน และไม่เกิน 60 วัน เพื่อให้คงได้รับสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งการช่วยเหลือด้านการผลิตและการตลาด โดยเร็วนี้กระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

สำหรับปี 2560 มีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียน 4 ล้านครัวเรือน จากที่ข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ แจ้งไว้ประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน ในปี 2561 นี้ มีแจ้งขึ้นทะเบียนไปแค่ 5.4 แสนครัวเรือน ซึ่งถือว่าน้อยมาก และภาคีรัฐเองไม่รู้ว่เกษตรกรปลูกข้าว ปลูกอะไรไปบ้าง ปลูกที่ไหน ทำให้ไม่สามารถวางแผนการช่วยเหลือได้ถูกต้อง จึงขอให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวไปแล้ว ให้รีบไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับเกษตรอำเภอ หรือเกษตรจังหวัดโดยด่วน เพราะหากถ้าไม่แจ้ง เวลามีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐออกมา ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งเกษตรกรจะเสียประโยชน์

ทั้งนี้ ในการประชุม นบข. สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่จะเสนอนั้น ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่คล้ายกับการผลิต 2560/61 เช่น การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกร ไร่ละ 1,200 บาท ไร่ละไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกิน 12,000 บาท, สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยจะได้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท, สินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมหรือแปรรูปข้าว, ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก, การจัดการตลาดข้าวเปลือก, การเชื่อมโยงตลาดข้าว เป็นต้น

นอกจากนี้ จะมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การให้สินเชื่อเกษตรกรเพื่อสร้างยุ้งฉาง เนื่องจากที่ผ่านมา มีโครงการรับจำนำข้าว ทำให้เกษตรกรไม่มีการสร้างยุ้งฉางเพิ่ม หรือที่มีอยู่ก็เก่า ไม่สามารถใช้งานได้ จึงจะมีการให้สินเชื่อกับเกษตรกร เพื่อไปสร้างยุ้งฉางเพื่อเก็บข้าว ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก องค์กรใด สำหรับวงเงินที่จะใช้ในการช่วยเหลือทั้งด้านการผลิตและการตลาดในปี 2561 นี้จะใกล้เคียงปีที่ผ่านมาประมาณ 2 แสนล้านบาท และนอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเพิ่มเติมซึ่งก็ต้องรอดูตามรายละเอียดต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”รับลูก “บิ๊กตุ๋” นัดถก 3 กระทรวง จัดทำแผนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรแบบ ครบวงจร

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 28 มิ.ย.2561 กระทรวงพาณิชย์จะ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันจัดทำแผนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ให้ประสบปัญหาการขาดทุน จนสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้ดำเนินการ สำหรับแนวทางการหารือ จะเน้นการร่วมมือกันทำงาน โดยจะมีการ กำหนดพื้นที่การเพาะปลูกสินค้าเกษตร, การสนับสนุนโรงงานแปรรูปในแต่ละพื้นที่, การร่วมมือกับเอกชนในการ เชื่อมโยงตลาดสินค้า และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นต้น

“ปัญหาการราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่วนหนึ่งมาจากการที่เกษตรกรแห่กันปลูก เพราะเห็นว่าปัจจุบันราคาดี แต่พอผ่านไป 2-3 ปี ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ก็ทำให้ผลผลิตล้น และทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ เป็นแบบนี้มาตลอด ทั้ง 3 กระทรวงฯ ต้องมาร่วมมือกันทำงาน เพื่อแก้ปัญหาแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก การผลิต และการทำตลาด และต้องทำทุกสินค้า ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด กระเทียม และสินค้า เกษตรตัวอื่นๆ”

นายบุญยฤทธิ์กล่าวว่า แนวทางการทำงานหลังจากนี้ จะเป็นการวางแผนล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์ต้อง เตรียมการในด้านการตลาด โดยจะเข้าไปดูว่าสินค้าเกษตรกรปลูก มีตลาดรองรับหรือไม่ อย่างเช่นสับปะรด ที่ ปัจจุบันมีปัญหาด้านราคาสินค้าตกต่ำ เพราะผลผลิต 90% ต้องพึ่งพาโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออก ทำให้เกษตรกรที่ไม่ได้ทำ สัญญา กับโรงงานมีปัญหาในการจำหน่าย ก็ต้องไปบอกกับเกษตรกรก่อนที่จะเพาะปลูกว่าต้องมีโรงงานที่รองรับ ผลผลิต ไม่เช่นนั้น ปลูกไปก็จะมีปัญหา ซึ่งตรงนี้ จะช่วยเข้าไปดู เข้าไปช่วยประสานให้ และผลักดันให้มีการทำ สัญญากันล่วงหน้า

นอกจากนี้ จะผลักดันให้เกิดโรงงานแปรรูป ซึ่งไม่เพียงแต่สับปะรด แต่จะพิจารณาถึงสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ ด้วย เพราะบางพื้นที่มีการเพาะปลูกมาก แต่ไม่มีโรงงานรองรับ ทำให้เกษตรกรที่เพาะปลูก เมื่อได้ผลผลิตก็ต้องขน ไปส่งยังโรงงานในพื้นที่ห่างไกล และยังพบปัญหาในหลายพื้นที่ เกษตรกรปลูกโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้ช่วยเหลือ ได้ลำบาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องช่วยกันแก้ไข

สำหรับสินค้าข้าว จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการสร้างยุ้งฉาง เพื่อใช้ในการเก็บข้าว เพื่อชะลอการ จำหน่ายในช่วงที่ราคาไม่ดี เพราะตั้งแต่มีโครงการรับจำนำ เกษตรกรไม่ได้ใช้ยุ้งฉางเลย หรือมีก็เก่า จึงต้องผลักดันให้ มีการสร้างใหม่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาลมีนโยบายในการให้สินเชื่อเพื่อ ชะลอการขายข้าวอยู่แล้ว ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ส่งออกหยุดรับซื้อ จนทำให้ราคาข้าวปรับตัวลงมานั้น กรมฯ ได้เข้าไปตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้ส่งออกแล้ว เพราะต้องมีการเก็บสต็อกไว้ตามที่กฎหมายกำหนด 500-1,000 ตัน และตรวจสต็อกโรงสีด้วย

ด้านสถานการณ์การผลิตข้าวปี 2561/2562 รอบที่ 1 เป้าหมายพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ 58.21 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีผ่านมามีพื้นที่ 53.48 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้น 8.84% ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนก.ย.2561 เป็นต้นไป ส่วนรอบ 2 เป้าหมายพื้นที่เพาะปลูก 12.21 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ 12.87 ล้านไร่ หรือ ลดลง 5.13%

ที่มา Commerce News Agency

กรมการค้าภายใน สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต็อกข้าวทั้งผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออก

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสินค้าข้าว หลังจากที่ในช่วงนี้ราคาข้าวอ่อนตัวลง แต่ก็ยังไม่น่ากังวล เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้การขนย้ายข้าวลงเรือเพื่อส่งออกล่าช้า อย่างไรก็ตามไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณสต็อกข้าวของผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อบริหารจัดการสต็อกที่มีอยู่และได้จำนวนสต็อกข้าวที่แท้จริง ซึ่งจะมีการตรวจสอบทั้งผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้ส่งออกจะต้องมีสต็อกตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ส่งออกที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ล้านบาท จะต้องมีข้าวในสต็อก 500 ตัน , ส่วนทุนจดทะเบียนมากกว่า 20 ล้านบาท ต้องมีข้าวในสต็อก 1,000 ตัน ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนผู้ส่งออกก็จะมีโทษตามกฎหมาย พ.ร.บ.ค้าข้าว มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ได้เริ่มมีการตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้

ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ เตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ก่อนและชะลอการขาย ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก รวมทั้งอาจพิจารณาสนับสนุนการสร้างยุ้งฉางเป็นการทั่วไปเพิ่มเติม ซึ่งเกษตรกรทั้งประเทศจะสามารถเข้าร่วมได้

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ไทย-เวียดนามจับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การค้าข้าว หวังยกระดับราคาข้าวของ 2 ประเทศ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 14 ระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมอาหารเวียดนาม โดยมีหน่วยงานภาครัฐของทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวและนโยบายของแต่ละประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องการผลิตและการค้าข้าวของทั้ง 2 ประเทศ

“ทั้ง 2 ประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการผลิต โดยได้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ส่วนในด้านการส่งออก เวียดนามแจ้งว่าปีนี้คาดการณ์การส่งออกที่ 6.2 ล้านตัน ขณะที่ไทยคาดว่าจะมีการส่งออกได้ 10 ล้านตัน และยังมีการประเมินร่วมกันว่าในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 หลายประเทศมีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น ทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ และประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ส่วนจีนอาจจะขอการซื้อข้าวลง”

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเทศได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในการสร้างความสมดุลและความเป็นธรรมในตลาดค้าข้าว และจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าข้าวร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าข้าวของทั้ง 2 ประเทศ โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มและความร่วมมือทางการค้าข้าวของภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวหลักของโลก ยังได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหาร เพื่อรับประกันว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนอาหารเกิดขึ้น โดยเฉพาะความต้องการในสินค้าข้าว

ที่มา Commerce News Agency

ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย แจงปมราคาข้าวตั้งเป็นแค่ช่วงระยะสั้น ตามกลไกตลาด เหตุผู้นำเข้าชะลอซื้อ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า กรณีช่วงนี้เกิดภาวะที่ราคาข้าวขาวทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศปรับตัว ลดลงเป็นอย่างมากจนสร้างความตื่นตระหนกในวงการค้าข้าว นั้น ทางสมาคมฯ พบว่า ตลาดข้าวเริ่มมีสัญญาณ ของการปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ต้นเดือน มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลของกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ราคาข้าวขาว 5% (ข้าวใหม่) ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 12,100-12,200 บาทต่อบาท ต่อต้น ขณะที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ 437 เหรียญสหรัฐต่อต้น

สาเหตุสำคัญมาจากภาวะราคาข้าวขาวที่เริ่มปรับตัวลดลง เนื่องจาก 1) ผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศเริ่มชะลอการซื้อข้าวหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้ามีการนำเข้าข้าวไป เป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 9 แสนตัน ซึ่งเป็นปริมาณส่งออกต่อเดือนที่สูงมากและส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาว

2) ผลผลิตข้าวของประเทศเวียดนามในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (Summer-Autumn crop) เริ่มออกสู่ตลาดและคาดว่าจะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคา ข้าวขาวของเวียดนามอ่อนตัวลงและทำให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปหัด ความสนใจข้าวเวียดนามมากขึ้น

3) การประมูลเพื่อขอโควตานำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MAV ในส่วนของภาคเอกชนของประเทศ ฟิลิปปินส์ได้เลื่อนเวลาออกไปเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ทำให้ยังไม่มีมติความชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณที่จะ มีการขอโควตาเพื่อนำเข้าข้าวจากประเทศไทย

4) การส่งมอบข้าวให้ประเทศฟิลิปปินส์เกิดความล่าช้าจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและ ปัญหาทางด้านลอจิสติกส์ทำให้มีสินค้าตกค้างจำนวนมาก และทำให้การส่งมอบในส่วนที่เหลือต้องชะลอ ออกไปด้วย

5) ประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้ราคาข้าวปรับลดลงมากในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องมาจาก สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเกิดภาวะฝนตกหนักและตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อการขน ถ้ายสินค้า ทำให้บริษัทผู้รับขนส่งข้าวขึ้นเรือบรรทุกสินค้าไม่สามารถขนข้าวจากโกดังสินค้าของผู้ ส่งออกขึ้นเรือได้ ขณะที่ข้าวที่ขนถ่ายลงเรือไปเพื่อที่จะนำไปส่งขึ้นเรือใหญ่ก็ไม่สามารถขนถ่ายสินค้า ขึ้นเรือใหญ่ได้ทำให้มีสินค้าตกค้างอยู่ในเรือไปะจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนเรือไปะตามมา และการที่โกดังเก็บสินค้าของผู้ส่งออกมีสินค้าตกค้างจำนวนมากและไม่มีที่ว่างพอสำหรับข้าวชุดใหม่จึง

“จำเป็นต้องชะลอการซื้อข้าวจนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายลงไป ซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับลดลงอย่างรวดเร็ว สมาคมฯ คาดว่าภาวะราคาข้าวที่ปรับลดลงนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้น เพราะ เกิดจากปัญหาด้านลอจิสติกส์และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้”

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ คาดว่าการส่งออกข้าวของไทยยังคงมีทิศทางที่ดี เนื่องจากความต้องการ ข้าวในตลาดโลกยังมีอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการส่งออกข้าวของไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปีนี้ประเทศไทยจะส่งออกได้มากกว่า 10 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับตัวลดลงของราคาข้าวถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด และ เป็นภาวะปกติของการค้าข้าวที่เป็นระบบตลาดเสรีที่พลังของอุปสงค์และอุปทานหรือกลไกตลาดจะ เป็นตัวกำหนดราคาและปริมาณการซื้อขายอย่างเสรี ตามความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยที่ไม่มี บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆที่จะมี

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 450-455 เหรียญสหรัฐต่อตัน ท่ามกลางภาวตลาดที่เงียบงันและยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ๆเข้ามา อย่างไรก็ตามวงการค้าคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน (the spring-summer crop) กำลังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

มีรายงานว่ากัมพูชาเตรียมเปิดใช้โกดังพร้อมเครื่องอบข้าวสำหรับการจัดเก็บข้าวเปลือกในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวจำนวน 3 แห่ง ในจังหวัดกัมปงม ไปรเวง และตาแก้ว ซึ่งโกดังแต่ละแห่งสามารถจัดเก็บข้าวได้ปริมาณสูงสุด 500,000 ตัน และอบข้าวได้ 1,500 ตันต่อวัน

เมื่อปี 2560 ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทของรัฐบาล ได้ให้สินเชื่อรวม 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท Khmer Food และ Amru Rice สำหรับก่อสร้างโกดังในการจัดเก็บข้าวเปลือก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกล้นสต็อกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยบริษัท Khmer Food ได้รับสินเชื่อจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อก่อสร้างโกดังในจังหวัดไปรเวง และตาแก้ว ขณะที่บริษัท Amru Rice ได้รับสินเชื่อจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อก่อสร้างโกดังในจังหวัด กัมปงม และบริษัทยังได้ลงทุนเพิ่มเองอีก 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างโกดังสำหรับจัดเก็บข้าวอีก 6 โกดัง ในบริเวณเดียวกัน ปัจจุบันทั้งสองบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบการทำงานของโกดังและเครื่องอบข้าว โดยยืนยันว่าโกดังพร้อมเครื่องอบข้าวจะพร้อมใช้งานสำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้

นอกจากนั้น ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ยังได้มอบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ Thanakea Srov (Kampuchea) ซึ่งทำหน้าที่บริหาร ธนาคารข้าวของกัมพูชา (Cambodian Rice Bank) เพื่อขยายโกดังจัดเก็บข้าวในจังหวัดพระตะบอง โดยโกดังแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้าวแห่งแรกของภาคเอกชนในกัมพูชา ที่สามารถจัดเก็บข้าวเปลือกได้สูงสุด 200,000 ตัน และแปรรูปข้าวเปลือกได้ 3,000 ตันต่อวัน

ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการเปิดใช้โกดังจัดเก็บข้าว ที่อำเภอบาเตีย จังหวัดกัมปงจาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างจากรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยโกดังแห่งนี้สามารถจัดเก็บข้าวได้ปริมาณสูงสุด 600 ตัน และอบข้าวได้ 80 ตันต่อวัน

แม้ว่ากัมพูชาได้เร่งก่อสร้างโกดังสำหรับจัดเก็บข้าวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวล้นสต็อก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิตข้าว รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านราคาข้าวกับผู้ผลิตชาติอื่นๆ ในตลาดโลก อย่างไรก็ตามกัมพูชายังต้องการโกดังจัดเก็บข้าวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวอีกจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตข้าวในประเทศกัมพูชา

ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาพยายามออกนโยบายต่างๆ มาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและโรงสีเพื่อสนับสนุนให้ข้าวที่ปลูกในกัมพูชาสามารถส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น การใช้มาตรการต่างๆ (ที่ไม่ใช่มาตรการทางการเงิน) ในการเข้าแทรกแซงราคาข้าวเปลือก การจัดรถขนส่งข้าวให้กับชาวนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ประกอบกับการอนุมัติงบประมาณต่างๆ เพื่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่เจ้าของโรงสีนำไปสร้างไซโลและลานตาก

ข้าวเปลือก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวอีกจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอกับความ ต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตข้าวในประเทศกัมพูชา

มีรายงานว่า บริษัท Amru Rice ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของกัมพูชา ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายข้าว กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวออร์แกนิกในจังหวัดพระวิหาร กว่า 4,000 ราย โดยบริษัทได้ทำสัญญาตกลงจะซื้อข้าวจาก เกษตรกรจำนวน 30,000 ตัน ในมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกันนี้บริษัทได้ลงนามในสัญญารับประกัน สำหรับสำปะหลังแห้งจากเกษตรกรในจังหวัดดงกล่าว รวมปริมาณ 10,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย

นาย Song Saran ประธานกรรมการบริหารบริษัท Amru Rice กล่าวว่า บริษัทได้ทำสัญญารับประกันซื้อข้าว ออร์แกนิกจากเกษตรกรในจังหวัดพระวิหารอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 สำหรับมันสำปะหลังแห้งเพิ่งเริ่มทำ สัญญารับประกันซื้อปีนี้เป็นปีแรก โดยคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ในช่วงต้นปีหน้า ทั้งนี้ นาย Song Saran กล่าว เพิ่มเติมว่า บริษัทจะดำเนินการทำสัญญารับประกันซื้อข้าวออร์แกนิกจากเกษตรกรในจังหวัดพระวิหารอย่างต่อเนื่อง โดยจะ รับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป และจะสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัด หันมาทำการเกษตรแบบออร์แกนิก ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้นและส่งผลให้เกษตรกรในจังหวัดมีฐานะความเป็นอยู่ ดีขึ้น สำหรับมันสำปะหลังปริมาณการรับซื้อยังไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทต้องการจะทดลองตลาดก่อน หากได้รับ การตอบรับที่ดีจะเพิ่มปริมาณการรับซื้อในอนาคต

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

ลาว

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ รายงานโดยอ้างบทความ Lao Economic Monitor ของธนาคารโลกที่ระบุ ว่า ผู้บริโภคชาวลาวถือเป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่ต้องจ่ายราคาข้าวสูงที่สุดในภูมิภาค ถึงแม้ว่าลาวจะเป็นประเทศผู้ผลิต ข้าวก็ตาม

ทั้งนี้ ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศลาวผลิตมากที่สุด และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงนิยมการทำนา โดยการเพาะปลูกข้าวครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกถึง 75% จากทั้งหมด และชนิดของข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเหนียว 90% ใดๆก็ตาม ข้าวของลาวไม่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ เนื่องจากส่งออกต่างประเทศเพียง 5% โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศจีนและเวียดนาม

สำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรด 2 ในกรุงเวียงจันทน์ อยู่ที่ประมาณ 0.85 เหรียญสหรัฐฯต่อ กิโลกรัม ซึ่งถือว่ามีความสูงที่สุดเมื่อเทียบกับราคาข้าวในประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ บทวิเคราะห์ระบุว่า เกษตรกรชาวลาวไม่ค่อยมีกำไรจากการปลูกข้าว ในขณะที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเงิน ซื้อข้าวในราคาที่แพงที่สุดประเทศหนึ่งของภูมิภาค

ที่มา สำนักข่าวซินหัว และสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้เปิด การยื่นเสนอราคาเพื่อขอโควตานำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MAV (minimum access volume) จำนวนรวม 805,000 ตัน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ายื่นเอกสารจำนวน 348 ราย ซึ่งมีทั้งบริษัทเอกชน สหกรณ์ และองค์กรเกษตรกร เข้าร่วมการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ โดยกำหนดว่าบริษัทเอกชนที่ไม่ใช่องค์กรเกษตรกรจะได้รับการจัดสรรโควตาสูงสุดถึง รายละ 50,000 ตัน ส่วนองค์กรเกษตรกรจะได้รับการจัดสรรสูงสุด 5,000 ตัน และกำหนดสัดส่วนการจัดสรรให้

กลุ่มบริษัทเอกชนจำนวน 80% ของปริมาณโควต้าทั้งหมด (หรือประมาณ 644,000 ตัน) ส่วนองค์กรเกษตรกรจะได้รับการจัดสรรในสัดส่วน 20% ที่เหลือ (ประมาณ 161,000 ตัน)

ทั้งนี้การนำเข้าภายใต้ระบบ MAV จะจัดสรรโควตานำเข้าจากประเทศต่างๆ (specific quota; CSQ) ประกอบด้วย ประเทศไทยและเวียดนามประเทศละ 293,100 ตัน ประเทศจีน อินเดีย และปากีสถานประเทศละ 50,000 ตัน ประเทศออสเตรเลีย 15,000 ตัน และประเทศเอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีโควต้าที่สามารถนำเข้าจากประเทศใดก็ได้ (omnibus origin) อีก 50,000 ตัน โดยกำหนดให้นำเข้าใน 2 ช่วงเวลาคือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-31 สิงหาคม และตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2018- 28 กุมภาพันธ์ 2019

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลได้จัดสรรโควต้าให้เอกชนเพียง 746,962 ตัน จากโควต้าทั้งหมด 805,200 ตัน

กระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) ได้ประกาศราคาขายปลีกที่รัฐบาลแนะนำ (the suggested retail price; SRP) สำหรับข้าวและสินค้าอื่นๆอีก 7 รายการ เช่น ปลา หัวหอม กระเทียม ท่ามกลางภาวะราคาอาหารเพื่อ (Food Inflation) โดยได้กำหนดราคาขายปลีกข้าวสารไว้ที่ 39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 733 เหยียดสหรัฐต่อตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) ประมาณการว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี (เมษายน-มิถุนายน) จะมีประมาณ 4.06 ล้านตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ลดลง ขณะที่ผลผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปีคาดว่าจะมีประมาณ 4.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) คาดว่าจะมีประมาณ 8.645 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.56 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

มีรายงานว่า หลังจากที่ทางการสหรัฐฯได้ประกาศใช้นโยบายเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในอัตรา 25% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มไฮเทคนั้น ทางการจีนได้ตอบโต้สหรัฐฯโดยการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน เช่น สินค้าในกลุ่ม ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวสาลี ฝ้าย เนื้อวัว แครนเบอร์รี่ น้ำส้ม ยาสูบ วิสกี้ รวมทั้งข้าวด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมเป็นต้นไป

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 127,100 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับปริมาณ 131,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 74,700 ตัน ลดลง 16.1% เมื่อเทียบกับ 89,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 2,300 ตัน ข้าวหอม 68,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 4,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 58.8% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 13.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 67.7%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 27,600 ตัน เพิ่มขึ้น 18.4% เมื่อเทียบกับ 23,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 24,300 ตัน ข้าวขาว

และข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 3,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 21.7%) จีนประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.3%) กัมพูชาประมาณ 7,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 278% และ 307% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 3,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.0%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 3,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) และประเทศอื่นๆ 2,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 มีปริมาณ 6,807 ตัน เพิ่มขึ้น 18.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,767 ตัน ในปี 2560 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 6,069 ตัน สหรัฐฯ จำนวน 250 ตัน แคนาดา 78 ตัน จีน 238 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนพฤษภาคม 2561 รวม 12,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,100 ตัน ทั้งนี้ในปี 2017 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 42 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 43 กิโลกรัม ในปี 2016 และลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับ 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.37 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับ 8.25 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 5.07 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับ 4.97 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 11.75 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับ 11.64 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 8.02 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับ 7.88 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวมประมาณ 313,500 ตัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,600 ตัน ในปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 206,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับ 187,500 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,600 ตัน ข้าวหอม 186,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 12,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาด ในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 49,900 ตัน ลดลง 42.4% เมื่อเทียบกับ 86,700 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 45,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 4,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.9%) จีนประมาณ 13,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.4%) กัมพูชาประมาณ 13,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 177.6% และ 168.8% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 6,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) และประเทศอื่นๆ 5,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง โดยเฉพาะจากตลาดแอฟริกา ประกอบกับรัฐบาลบังคลาเทศได้ปรับภาษีนำเข้าข้าวจากอัตรา 2% ขึ้นเป็น 28% (เป็นภาษีศุลกากร 25% และภาษีอากรปกติ 3%) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่งผลให้อินเดียสูญเสียตลาดนี้ไป ทั้งนี้ราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 394-398 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงไป 4 เหรียญสหรัฐฯจากระดับ 398-402 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 6.67 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในขณะที่สถานการณ์ของฝนที่ตกลงมาหลังจากที่เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณฝนตกมากกว่าระดับปกติประมาณ 15% ขณะที่สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ณ วันที่ 25 มิถุนายน อินเดียมีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 12% แต่ฝนที่ตกบริเวณคาบสมุทรทางภาคใต้ของประเทศมีปริมาณสูงกว่าค่าปกติประมาณ 21% ส่วนในภาคอื่นๆ เช่น ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง มีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 30% 9% และ 39% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้ จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่ 11 ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2560-มิถุนายน 2561) ปากีสถานส่งออกข้าว 376,863 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 69.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 222,313 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และเพิ่มขึ้น 11.65% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ที่มีการส่งออกจำนวน 337,540 ตัน โดยในเดือนเมษายน 2561 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 322,802 ตัน เพิ่มขึ้น 85.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 173,782 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 54,061 ตัน เพิ่มขึ้น 11.39% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,531 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรก (กรกฎาคม 2560-พฤษภาคม 2561) ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,842,426 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,266,830 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,380,954 ตัน เพิ่มขึ้น 18.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,860,006 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 461,472 ตัน เพิ่มขึ้น 13.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 406,824 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 1,889.889 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 29.15% เมื่อเทียบกับ 1,463.319 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,518,819 ตัน มูลค่า 1,606.863 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17.13% และมูลค่าลดลง 13.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,246,445 ตัน

มูลค่า 1,860.497 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 3,072,132 ตัน ลดลง 18.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,766,471 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 446,687 ตัน ลดลง 6.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,974 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,029,929 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 960,692 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 109,608 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 41.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 77,212 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 920,321 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.17% เมื่อเทียบกับจำนวน 883,480 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 20,540 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 208,898 ตัน ฝรั่งเศส 151,750 ตัน เนเธอร์แลนด์ 113,823 ตัน เยอรมนี 84,088 ตัน โปแลนด์ 77,151 ตัน อิตาลี 73,859 ตัน สเปน 72,481 ตัน เบลเยียม 65,466 ตัน โปรตุเกส 57,220 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,291 ตัน สวีเดน 23,495 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 266,272 ตัน เพิ่มขึ้น 13.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 234,045 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 235,942 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 199,868 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 30,330 ตัน ลดลงประมาณ 11.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,177 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,674 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 118,590 ตัน กรีซ 49,456 ตัน สเปน 36,421 ตัน โปรตุเกส 28,763 ตัน บัลแกเรีย 13,466 ตัน โรมาเนีย 8,973 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่

1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น ที่มา *Oryza.com*

ไนจีเรีย

รัฐบาลกลางระบุว่าจะปิดพรมแดนระหว่างไนจีเรียกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดการลักลอบนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2015 รัฐบาลกลางได้สั่งห้ามนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านชายแดนของประเทศ หลังจากไนจีเรียได้มีการปรับขึ้นภาษ้นำเข้าข้าว โดยเก็บภาษีพิเศษสำหรับข้าวนี้ (the special levy on imported parboiled rice) จาก 40% เป็น 100% นอกเหนือจากภาษีปกติที่ท่าเรือ (statutory duty at the port) ในอัตรา 10%

ในช่วงรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี Olusegun Obasanjo เคยปิดพรมแดนด้าน Seme ที่ติดกับประเทศเบนินในปี 2013 โดยอ้างถึงปัญหาด้านอาชญากรรมข้ามพรมแดนรวมถึงการลักลอบนำเข้าสินค้าจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ข้าวจะถูกลักลอบนำเข้าผ่านพรมแดนประเทศเบนิน

ที่มา *Oryza.com*

